

## ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ ศ รุ่หนที่ 4 (ห้องแล็บสอนอาชีพ)

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.พ. 2567

## ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ ศ รุ่หนที่ 4 (ห้องแล็บสอนอาชีพ)

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๑๑๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ รุ่นที่ ๔ (ห้องแล็บสอนอาชีพ)  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๑๑๘ จำนวน ๑ ฉบับ  
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ  
สหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ ๔ (ห้องแล็บสอนอาชีพ) ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ ๔ (ห้องแล็บสอนอาชีพ)  
จำนวน ๒๘ โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชมเชย จำนวน ๕ โรงเรียน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดการลงพื้นที่  
เพื่อประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ ๔ (ห้องแล็บสอนอาชีพ) ไปยังสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้น  
เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ ๔  
(ห้องแล็บสอนอาชีพ) จำนวน ๒๘ โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชมเชย จำนวน ๕ โรงเรียน  
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัด  
ที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ ๔ (ห้องแล็บสอนอาชีพ) สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณและมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  
โรงเรียนต้นแบบดังกล่าว เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้  
โรงเรียนนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความยั่งยืน สร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียน  
อย่างหลากหลาย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน...

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอจัดส่งเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ ๔ (ห้องแล็บสอนอาชีพ) จำนวน ๒๘ โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชมเชย จำนวน ๕ โรงเรียน ดังสิ่งส่งมาด้วย ๒ จึงขอความอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่ แจ้งโรงเรียนดังกล่าวทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจිර กังคณันท์)  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๕